

BIÊN BẢN
HÒA GIẢI ĐOÀN TỤ KHÔNG THÀNH

Hồi 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 7 năm 2024,
Tại trụ sở Toà án nhân dân: thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết
việc dân sự thụ lý số: 71/2024/TLST-VHNGĐ ngày 29 tháng 7 năm 2024 về việc:
“*Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con*”.

Những người tiến hành tố tụng:

Thẩm phán - Chủ trì phiên hòa giải: Bà Nguyễn Thị Yến.

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên hòa giải: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng.

II. Những người tham gia phiên hòa giải:

Người yêu cầu:

Chồng: Anh Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 2000;

Địa chỉ: Tổ 1, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. (Có mặt).

Vợ: Chị Trần Thị Ái Uyên, sinh năm 2001;

Địa chỉ: Tổ 1, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. (Có mặt).

PHẦN THỬ TỤC BẮT ĐẦU HOÀ GIẢI

Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án để đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

Anh Nguyễn Quốc Cường trình bày:

Anh và chị Trần Thị Ái Uyên chung sống với nhau có đăng ký kết hôn theo quy định vào ngày 14/6/2024 tại Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Thời gian đầu chung sống hạnh phúc, tuy nhiên gần đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, không còn tin tưởng nhau, thiếu tôn trọng nhau trong cuộc sống chung không hạnh phúc, cả hai đã sống ly thân khoảng 4 tháng, nay để giải thoát cho cả hai thì anh chị yêu cầu giải quyết ly hôn.

Về con chung: Anh Nguyễn Quốc Cường và chị Trần Thị Ái Uyên có 01 con chung là Nguyễn Trần Minh Quân, sinh ngày 20/12/2021. Anh chị thoả thuận giao con cho chị Uyên nuôi dưỡng đến khi trưởng thành

Về cấp dưỡng, tài sản chung, nợ chung: Anh không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Chị Trần Thị Ái Uyên trình bày:

Chị và anh Nguyễn Quốc Cường chung sống với nhau có đăng ký kết hôn theo quy định vào ngày 14/6/2024 tại Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Thời gian chung sống ban đầu rất hạnh phúc nhưng gần đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cuộc sống chung không hạnh phúc, nay anh chị thuận tình ly hôn, yêu cầu Tòa án giải quyết công nhận sự thuận tình này của anh chị.

Về con chung: Anh chị có 01 con chung là cháu Nguyễn Trần Minh Quân, sinh ngày 20/12/2021, thỏa thuận giao cho chị nuôi dưỡng.

Về cấp dưỡng, tài sản chung, nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về lệ phí: Lệ phí việc hôn nhân và gia đình là 300.000đ (ba trăm nghìn đồng).

Ý kiến anh Nguyễn Quốc Cường: Anh đồng ý chịu một nửa lệ phí việc hôn nhân gia đình.

Ý kiến chị Trần Thị Ái Uyên: Chị đồng ý chịu một nửa lệ phí việc hôn nhân gia đình.

NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC CÁC ĐƯƠNG SỰ THỐNG NHẤT, KHÔNG THỐNG NHẤT

Kết quả buổi hòa giải đoàn tụ không thành, các đương sự thuận tình ly hôn và thỏa thuận được việc giải quyết toàn bộ vụ việc; về con chung, cấp dưỡng, tài sản chung không yêu cầu Tòa án giải quyết.

NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA HÒA GIẢI

Những người tham gia phiên hòa giải không yêu cầu sửa đổi, bổ sung gì.

Phiên hòa giải kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 7 năm 2024.

**CÁC ĐƯƠNG SỰ
THAM GIA PHIÊN HỌP**

**THƯ KÝ TÒA ÁN
GHI BIÊN BẢN PHIÊN HÒA GIẢI**

**THẨM PHÁN
CHỦ TRÌ PHIÊN HÒA GIẢI**

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Nguyễn Thị Yến